



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 7 มกราคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. ดัชนีผลผลิตเกษตรกร ปี '61 เพิ่มขึ้นระดับ 80.29	แนวหน้า
2. ASF ทำออร์เตอร์ไคไทยไปจีนพุ่ง 3.7 เท่า	เดลินิวส์
3. ภาพข่าว: ขับเคลื่อนภาคเกษตรปี'63	แนวหน้า
4. 'บิ๊กป้อม' ยันน้ำพอใช้ถึง ก.ค. ทุ่ง 3 พันล. สู้แล้งประยุทธ์แนะ ปชช. ต้องปรับตัว	แนวหน้า
5. ชงกรม.ตั้ง'วอร์รูมน้ำ'6เดือน สทนช.ของบกลาง3พันล.แก้วิกฤติ	กรุงเทพธุรกิจ
6. คอลัมน์: ข้าวลึกลับ ปมลับ: เปิดศึกแย่ง 'ส.ส.งูเห่า' แพนยื้อเก้าอี้ 'รัฐมนตรี'	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7.คอลัมน์: สยามรัฐผลัดใบ: ความหวังของคนไทยกับปีหนู	สยามรัฐ
8. คปป. หามาตรการช่วยนาเกลือ ดัดหลังนำเข้าราคาถูกท่วมตลาด	มติชน
9. คอลัมน์: จอดป้ายประชาชน: พลังรัฐ เสกราคาขาย	มติชน
10. กรมปศุสัตว์จับมือ จ.สระบุรี – เอกชน จัดงานวันแพะแห่งชาติ... ส่งเสริมเกษตรกร	เดลินิวส์
11. รมช.อธิรัฐ'มอบเงินช่วยเหลือ	มติชน (กรอบบ่าย)
12. เล่นกับไฟ: ภัยแล้งรอบนี้หนัก	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ดัชนีผาสุกเกษตรกร ปี '61 เพิ่มขึ้นระดับ 80.29

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14133 หน้า : 8 (บนขวา)

ดัชนีผาสุกเกษตรกรปี'61เพิ่มขึ้นระดับ80.29

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.จัดทำดัชนีความ

ผาสุกของเกษตรกร เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย และใช้เป็นตัวชี้วัดแผนพัฒนาการเกษตร ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยดัชนีความผาสุกของเกษตรกรระดับประเทศในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของแผนพัฒนาการเกษตร ช่วงแผนพัฒนาฉบับที่ 12 มีค่าอยู่ที่ระดับ 80.29 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับ 78.94 ปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีความผาสุกของเกษตรกรในภาพรวมเพิ่มขึ้นและพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 98.17 และด้านสังคม มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 90.98 สำหรับด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 75.27 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 67.18 ส่วนด้านการศึกษา มีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไข มีค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 54.22

เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบดัชนีความผาสุกของเกษตรกรภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 81.81 81.67 81.14 ตามลำดับ เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับดี ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 79.31 เป็นการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยด้านสุขภาพและสังคมแต่ละภาคพัฒนาอยู่ในระดับดีและดีมาก สำหรับด้านเศรษฐกิจของภาคใต้และภาคกลางพัฒนาอยู่ในระดับดี ขณะที่ด้าน

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง และภาคเหนืออยู่ระดับต้องปรับปรุง ส่วนด้านการศึกษาและด้านสิ่งแวดล้อมแต่ละภาคมีการพัฒนาอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและต้องเร่งแก้ไข

ด้านนายพลเชษฐ ตรีอาโช ผู้อำนวยการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวเสริมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซึ่งต้องเดินหน้าพัฒนาต่อเนื่องทุกภูมิภาค โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมเกษตรกรทุกระดับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เน้นให้เกษตรกรรายย่อยพึ่งตนเองได้ สำหรับเกษตรกรขนาดกลางและเชิงพาณิชย์ให้ต่อยอดไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำบัญชีฟาร์ม ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ด้านการศึกษา เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ช่วงสูงวัย จึงควรถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้เกษตรกรผู้สูงวัยอย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกร และเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง และด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการผลิตที่สมดุล ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินและใช้สารอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม สวนป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ASF ทำออร์เดอร์ไก่ไทยไปจีนพุ่ง 3.7 เท่า

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25653 หน้า : 8 (ล่างขวา)

ASFทำออร์เดอร์ไก่ไทยไปจีนพุ่ง 3.7 เท่า

นายระพีภัทร์ จันทร

ศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ว่า พบการระบาดทั้งหมด 30 ประเทศ แบ่งเป็น ทวีปแอฟริกา 6 ประเทศ ทวีปยุโรป 12 ประเทศ และ ทวีปเอเชีย 12 ประเทศ ได้แก่ จีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เกาหลีเหนือ สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ดิมอร์เลส เด ส่องกง และอินโดนีเซีย แต่ยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย

จากการติดตามสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ศปศ.) พบกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ปี 63 การผลิตเนื้อสุกรของโลก จะอยู่ที่ 95.22 ล้านตัน ลดลงจากปี 62 ร้อยละ 10.28 เนื่องจากประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ อาทิ จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้รับความเสียหายจากโรค ASF ทำให้ปริมาณการผลิตสุกรใน 3 ประเทศลดลง ส่งผลให้การส่งออกเนื้อสุกรของโลก ปี 63 คาดว่า จะมีปริมาณ 10.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเทียบกับ ปี 62 โดยประเทศผู้ส่งออก



สำคัญที่มีการส่งออกเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล และสหภาพยุโรป ซึ่งมีปริมาณส่งออกรวมทั้ง 4 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 92.10 ของโลก

นายระพีภัทร์ กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาถึงผลต่อประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการส่งออกสุกรและสินค้าทดแทนได้มากขึ้น ซึ่งในช่วงเดือน ม.ค.-ค.ช.62 ไทยส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็นหรือแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ รวมปริมาณ 10,107 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.68 ในช่วงเดียวกันของปี 61 นอกจากนี้จากการ

ที่ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งตลาดในและต่างประเทศ ผู้บริโภคจึงบริโภคสินค้าทดแทนมากขึ้น ไทยยังสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูปได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยช่วง ม.ค.-ค.ช.62 ไทยส่งออกไก่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ASF ทำออร์เดอร์ไก่ไทยไปจีนพุ่ง 3.7 เท่า

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25653 หน้า : 8 (ล่างขวา)

สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ปริมาณ 744,119 ตัน มูลค่า 87,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 61 ที่มีการส่งออก ปริมาณ 699,229 ตัน มูลค่า 82,975 ล้านบาท

“ที่สำคัญการส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก ถึง 3.7 เท่า โดยจีนนำเข้าไก่สดแช่แข็งและแปรรูปจากไทย ใน

ช่วง ม.ค.-ค.ค.62 ปริมาณ 55,401 ตัน มูลค่า 5,096 ล้านบาท ขณะที่ประเทศเกาหลีได้ นำเข้าไก่สดแช่แข็ง และแปรรูปจากไทย ปริมาณ 34,696 ตัน มูลค่า 4,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ร้อยละ 46”

แม้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรค ASF และเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ภายในประเทศ จึงต้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ ดำเนินมาตรการป้องกัน โดยประกาศระงับการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค บูรณาการกับทุกภาคส่วน ป้องกันการลักลอบนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังแบบเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรค ASF และการป้องกัน.

'บึกป้อม'ยันน้ำพอใช้ถึงกค. ท่วม3พันล.สู้แล้ง ปรยุทธณะปะชช.ต้องปรับตัว ชุดดินขายแลกบ่อบาดาล สังกรมชลฯรับทะเลหนุน กปน.เปิด18จุดแจกประปา

นายกฯ ยันรัฐบาลมีแผนบริหารจัดการน้ำ ของประชาชน
เข้าใจปัญหาภัยแล้ง ยอมรับบางพื้นที่น้ำต้นทุนน้อยเข้า
ไม่ถึง ต้องหาวิธีอื่นอย่างชุดดินขายแลกบ่อ แลกน้ำ
ซีกกฎหมายให้ทำได้ รัฐพร้อมช่วยเหลือ ขณะที่"บึกป้อม"ยัน
มีน้ำใช้ได้ถึงกรกฎาคมแน่ ▶ ต่อ :แล้ง -หน้า 10



◀...แล้งหนัก : สภาพ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหวาน
ต.น้ำหวาน อ.เมือง จ.เลย
ที่บางจุดแห้งขอดเห็นดิน
แต่กระแจะ หลังได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ
4.797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
18.10% ส่วนแหล่งน้ำ
และแม่น้ำลำห้วยต่าง ๆ
มีปริมาณน้อยมาก ใช้น้ำ
เพื่อการประปาได้ถึงเดือน
มิถุนายน 2563 เท่านั้น

แล้ง

เพราะสิ่งขุดบาดาลไปแล้วกว่า 500 แห่ง ด้าน รว.เกษตรฯ สั่งกรมชลฯรับมือทะเลหนุนสูง ระลอกใหม่ กปน.เริ่มวันแรกส่งรดแจกจ่ายน้ำ 18 จุด ให้ชาว กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้รัฐบาลตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแก้ปัญหาวิกฤติน้ำขึ้นมามาก 1 คณะ บูรณาการทำงานของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานอื่นในการวางแผนระยะยาว เก็บน้ำพร่องน้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมามีหลายโครงการทยอยดำเนินการไปแล้ว ถือว่าใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่บางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ดังนั้นต้องปรับเปลี่ยนการทำเกษตร เช่น หันมาปลูกพืชพลังงานเหมือนให้กับโรงไฟฟ้าชุมชน ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนต้องเป็นระบบบริหารจัดการ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้สั่งการไปแล้ว

นายกฯแนะขุดดินแล้งบ่อแล้งน้ำ

นายกฯกล่าวต่อว่า แม้จะมีการบริหารจัดการน้ำ แต่ต้องยอมรับว่าบางพื้นที่อาจไม่ทั่วถึง เพราะต้องดูต้นทุนน้ำด้วย ดังนั้นจึงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น เช่น ขุดลอกคูคลอง ขุดบ่อ ซึ่งขณะนี้ให้ไปหาวิธีขุดดินแล้งบ่อ หาวิธีจัดทำขุดดินแล้งน้ำ โดยนำดินไปขายให้พ่อค้า ซึ่งตามกฎหมายทำได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค หากไม่มีน้ำประปา พร้อมกันนี้ได้เตรียมหางบประมาณจ้างงานในพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน สร้างรายได้ เช่น การสร้างถนนคอนกรีต ถนนยาง

ส่วนน้ำใช้ภาคอุตสาหกรรมนั้น นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลต้องดูแล เพราะภาคอุตสาหกรรมต้องเสียภาษีน้ำอัตราสูง ซึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้นำไปเป็นประเด็น หรือให้ข้อมูลบิดเบือนว่า เอื้อประโยชน์คนรวย เพราะทุกคนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ที่ผ่านมารัฐบาลอยากให้ทุกคนเข้าสู่ระบบภาษี เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ แม้บางครั้งคนไม่สามารถบังคับใครได้ แต่อยากขอให้ทุกคนเข้าใจ ไม่อยากให้เกิดมาดิ่งการพัฒนาประเทศ กลับไปกลัมน้ำ

'บิกป้อม'เผยทุ่ม3พันล.สู้แล้ง

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งว่า ตนบอกไปแล้วว่าจะดูแลเรื่องการเอาน้ำใต้ดินและบนดินมาใช้ในส่วนการอุปโภคและบริโภค ส่วนน้ำทำการเกษตรไม่พอ ต้องปรับแผนโดยไม่สามารถทำนาปรังได้ เพราะปีนี้น้ำน้อยมาก ซึ่งรัฐบาลพยายามขุดบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 500 แห่ง ซึ่งประทุมเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้ว แต่คิดว่าน้ำที่มีอยู่สามารถใช้พอได้ถึงเดือนกรกฎาคม และจะใช้งบฉุกเฉิน 3 พันล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้งครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับน้ำไม่พอให้นำเค็มแต่ยังพออยู่ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การขุดบ่อน้ำบาดาล โดยเฉพาะใน กทม. จะให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่าจะไม่เกิดผลกระทบเรื่องดินทรุดตัว พล.อ.ประวิตร กล่าวยืนยันว่า ไม่มี ส่วนการผลักดันน้ำเค็มที่มีผลกระทบกับการผลิตน้ำประปานั้น ถ้าหากน้อย เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำประปา แต่ก็พออยู่ได้ ซึ่งเราไม่มีน้ำเพียงพอจะให้น้ำเค็ม เราจะไปหาน้ำที่ไหน แล้วนำมาจากไหน

ถามย้ำว่า รัฐบาลมั่นใจหรือไม่ว่าจะรับมือได้ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตนบอกไปแล้วว่าจะมีน้ำใช้ไปถึงเดือนกรกฎาคม ถามย้ำอีกว่า ต้องทนไปถึงเดือนกรกฎาคม ใช้น้ำหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ฝนจะไม่มีถึงเดือนกรกฎาคม

สั่งกรมชลฯสกัดน้ำทะเลรุกเจ้าพระยา

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม จะเป็นผู้บัญชาการอำนวยการแก้ปัญหาวิกฤติน้ำและกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 24 เพื่ออำนวยการแก้วิกฤติน้ำแล้งจนกว่าปัญหาจะผ่านไป เพราะคาดการณ์ว่า วิกฤติภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นมีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปี นอกจากนี้ สั่งให้อธิบดีกรมชลประทานวางแผนทางป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ด้านท้ายลุ่มเจ้าพระยาช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม จึงย้ำเจ้าหน้าที่ให้ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนฯเจ้าพระยาเพิ่ม

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า ภาวะน้ำทะเลหนุนระลอกนี้สูงกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยระดับน้ำหนุนสูงสุดวันที่ 13 มกราคม จึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 85 ลบ.ม.ต่อวินาทีเป็น 95 ลบ.ม.ต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม เพื่อเอื้อจ่ายค่าความเค็มไม่ให้เกินเกณฑ์ควบคุม โดยทำควบคู่กับการเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ซึ่งเป็นท้ายแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะออกสู่อ่าวไทย ให้สัมพันธ์กับการขึ้นลงของน้ำทะเล จากนั้นวันที่ 11 มกราคม จะปรับลดลงเหลือ 90 ลบ.ม.ต่อวินาที ประกอบกับผันน้ำ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14133

หน้า: 1 (ล่าง), 10

Col.Inch: 148.71

Ad Value: 223,065

PRValue (x3): 669,195

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'บึกบ่อม'ยื่นน้ำพอใช้ถึงกค. ทุ่ม3พันล.สู่แล้ง ประยุทธ์แนะปชช.ต้องปรับตัว

จากแม่น้ำแม่กลองมาเสริมด้านท้ายของแม่น้ำพระยา สำหรับน้ำที่จะระบายเพิ่มจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั้น จะใช้น้ำสำรองไว้หน้าเขื่อนที่ระบายเพิ่มมาจาก 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นกว่า 1 เมตร โดยช่วงก่อนปีใหม่ระดับน้ำอยู่ที่ +13.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) แต่ขณะนี้อยู่ที่ +14.15 เมตร รทก. ทำให้ไหลเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและขวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสะดวก นอกจากนี้ยังแกวักฤดูระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังลดต่ำได้ด้วย เมื่อระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนสู่แม่น้ำเจ้าสะแกกรัง ซึ่งอยู่ตอนบนขึ้นไป จนระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีสูงขึ้นลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังและประชาชนที่อยู่อาศัยในเรือนแพต่าง ๆ

เปิดวันแรก 18 จุดแจกประปาฟรี

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงรุนแรงสูงสุดในรอบ 50 ปี ทำให้ความเค็มผ่านเข้ามาในระบบผลิตน้ำประปา ล่าสุดการประปานครหลวง (กปน.) เปิดจุดแจก "น้ำประปาสำหรับดื่ม" ฟรี โดยเป็นน้ำประปาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่รับน้ำจากเขื่อนแม่กลองและไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม แต่ขอให้ประชาชนนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านทั้ง 18 สาขา เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับจุดรับน้ำฟรี ได้แก่

- 1.สาขาสุขุมวิท บริเวณสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำคลองเตย อาคารซอยสวัสดิ์ ซอยสุขุมวิท 31
- 2.สาขาพระโขนง บริเวณสำนักงานประปาสาขาพระโขนง
- 3.สาขาสุมทราปราการ บริเวณสำนักงานประปาสาขาสุมทราปราการ / ถนนบางพลีน้อย-สีลิ่ง ค.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
- 4.สาขาแมนศรี บริเวณสำนักงานประปาสาขา

แมนศรี 5.สาขาพญาไท บริเวณสำนักงานประปาสาขาพญาไท 6.สาขาทุ่งมหาเมฆ บริเวณสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ 7.สาขาลาดพร้าว บริเวณสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว 8.สาขามีนบุรี บริเวณสำนักงานประปาสาขามีนบุรี 9.สาขาสวรรณภูมิ บริเวณสำนักงานประปาสาขาสวรรณภูมิ 10.สาขานนทบุรี บริเวณสำนักงานประปาสาขานนทบุรี

11.สาขาประชาชื่น บริเวณสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น 12.สาขาบางเขน บริเวณสำนักงานประปาสาขาบางเขน 13.สาขาบางกอกน้อย บริเวณโรงผลิตน้ำธนบุรี 14.สาขาดอกสน บริเวณสำนักงานประปาดอกสน 15.สาขาภาษีเจริญ บริเวณสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ 16.สาขาสุขสวัสดิ์ บริเวณหน้าโรงเรียนราชประชาสมาสัย (ฝ่ายมัธยม) / บริเวณก่อนขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนเชิงสะพานภูมิพล 17.สาขามหาสวัสดิ์ บริเวณสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ / บริเวณแยกบางสีทอง ถนนนครอินทร์ / บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ถนนนนทบุรี 1 และ 18.สาขาบางบัวทอง บริเวณสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง / บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย / บริเวณเชิงสะพานลอยใกล้ปากซอยท่าอิฐ ถนนรัตนธิเบศร์ บริเวณหน้าบีเอ็มแก๊ส LPG ปตท. ถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ โดยประชาชนสามารถนำภาชนะมาขอรับบริการได้ในจุดที่กำหนด

ยื่นประปาเค็มบางเวลาได้มาตรฐาน WTO

นายปริญญา ชะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 ว่า ก่อนข้างรุนแรง น้ำใน 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้อยมาก ส่วนการผลิตคั้นน้ำเค็มช่วงน้ำทะเลหนุนสูง กปน.เตรียมรับมือสถานการณ์มาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 และแจ้งข้อมูลคุณภาพน้ำให้ประชาชนรับทราบตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ยืนยันว่าคุณภาพน้ำประปาปัจจุบัน เป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WTO)

ทุกประการ ยกเว้นบางช่วงเวลาที่รสชาติของน้ำประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาจะเปลี่ยนไปเป็นรสชาติกร่อย สำหรับผู้ที่สุขภาพแข็งแรงบริโภคได้ ไม่มีผลต่อสุขภาพ ขณะที่กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ เด็กเล็ก สัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ควรหลีกเลี่ยงบริโภคน้ำประปาในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเป็นบางช่วงเวลา

นายปริญญากล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาระยะสั้นนั้น กปน.หยุดสูบน้ำเมื่อมีค่าความเค็มสูงขึ้น ส่วนระยะกลาง มีแนวทางย้ายจุดรับน้ำดิบเหนือขึ้นไปอีก 20 กิโลเมตร ซึ่งน้ำทะเลหนุนไม่ถึงคือ บริเวณบางไทร และแก้ปัญหาระยะยาวโดยเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ และเสริมโครงข่ายให้บริการน้ำประปาให้พื้นที่ข้ามฝั่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด กปน.บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเปิดบริการ 18 จุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้แก่ ประชาชนฟรีทุกสาขา ในเขตกทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำประปามีรสชาติดกร่อยบางเวลา ประชาชนทั่วไปนำภาชนะมารองรับน้ำประปาได้ฟรี โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจุดจ่ายน้ำดังกล่าวรับน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบด้านความเค็ม

3หมู่บ้านศรีสังขาลย์สร้างฝายกักน้ำ

ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งหลายจังหวัด เข้าขั้นวิกฤติหนัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไวยุทธ ช่างชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 9 จำนวน 150 คน ใช้โอกาสที่แม่น้ำยมลดระดับรวดเร็วจนชั้นทรายไหล สามารถเดินข้ามได้ ช่วยกันขนกระสอบทรายเร่งทำฝายกั้นน้ำในแม่น้ำยม บริเวณหลังท่าทรายศิริไทย หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสังขาลย์ จ.สุโขทัย สอบถามนางสุมาลี ดวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.หนองอ้อ เผยว่า

หลังแม่น้ำยมเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านหรือกันว่าต้องการสร้างฝายเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกผักสวนครัว ทำนาและใช้ทำน้ำประปา สำหรับปีนี้น้ำลดเร็วกว่าทุกปี ซึ่งก่อนหน้านั้น มีหลายหมู่บ้านที่ต้องอาศัยแม่น้ำยม ต่างทำฝายกันน้ำในพื้นที่ตัวเองหลายจุด ชาวบ้านที่นั่นจึงกลัวว่าจะไม่มีน้ำใช้ ก็เลยมาช่วยกันสร้างฝาย หวังว่าจะมีน้ำกินใช้ตลอดช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้

เลยรณรงค์ให้น้ำประหยัด

ที่ จ.เลย สถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติ ทำให้ชาวบ้าน เริ่มเป็นห่วงปริมาณน้ำในอ่างหลักจะหมดก่อนหน้าแล้งมาถึง นายชัยยันต์ สุรธรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ เผยว่า ช่วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกน้อยเพียง 640 มม. ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติมาก ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหวานมีปริมาณน้ำ 4.797 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 18.10 % และอ่างน้ำเลยมีปริมาณน้ำ 26.658 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74.45 % ส่วนแหล่งน้ำและแม่น้ำลำห้วยต่างๆมีปริมาณน้อยมาก สามารถใช้น้ำเพื่อการประปาเพียงอย่างเดียวได้ถึงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนเท่านั้น โครงการชลประทานเลย จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานช่วยแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนรับทราบ สถานการณ์และใช้น้ำอย่างประหยัด โดยงดปลูกพืชฤดูแล้ง ลดสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะแม่น้ำเลย เพื่อให้พ้นวิกฤติการขาดแคลนน้ำครั้งนี้ไปได้ถึงเดือนมิถุนายน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 7 มกราคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14133

Col.Inch: 14.88 Ad Value: 18,600

ภาพข่าว: ชับเคลื่อนภาคเกษตรปี'63

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 55,800

คลิป: ชาว-ดำ



ขับเคลื่อนภาคเกษตรปี'63 : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ร่วมแถลงข่าว “มอบของขวัญปีใหม่ การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ปี 2563” ที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อเร็วๆ นี้



สทนช.ชง ครม.
ตั้งวอร์รูมน้ำ 6 เดือน
เผชิญภัยแล้ง
> 16

สทนช.ของบกลาง 3 พันล.แก้วิกฤติ ปรับงบปกติ 2,950ล.ชุดบาดาล

ชงครม.ตั้ง'วอร์รูมน้ำ'6เดือน

เตรียมรับมือน้ำเค็ม

รุกเจ้าพระยา 7-15 ม.ค.

กรุงเทพธุรกิจ ● สทนช.เสนอ ครม.

ตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หลังพบแนวโน้มไทยเผชิญภัยแล้งลากยาว 6 เดือน แม้กรมชลฯ ยืนยันปริมาณน้ำสำรอง 4 เขื่อนหลักใช้ได้ถึง พ.ค. ของบกลาง 3 พันล้าน แก้ปัญหาพร้อมปรับแผนงบปกติ 2,950 ล้านบาท เร่งรัดใช้งบปี 63 อีก 6,030 ล้านบาท ชุดบ่อหาแหล่งน้ำด้าน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยวานนี้ (6 ม.ค.) หลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา ประชุมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและทำแผนรับมือน้ำเค็มว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ม.ค. นี้ สทนช. จะเสนอขอใช้งบประมาณ 3 ส่วนเพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำแล้งช่วงวิกฤติ

ประกอบด้วย 1.งบกลางประมาณ 3,079 ล้านบาท เพื่อดำเนินตามแผนงานปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยระยะเร่งด่วนจะเน้นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำอุปโภค-บริโภคทั้งในเขตและนอกเขตการประปา รวม 2,041 โครงการ แบ่งเป็น ในเขตพื้นที่บริการการประปา 50 โครงการ วงเงิน 1,159 ล้านบาท ดำเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

พื้นที่นอกเขต 1,991 โครงการ วงเงิน 1,920 ล้านบาท ดำเนินการโดย 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการพัฒนา กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เช่น การขุดเจาะบ่อบาดาล เชื่อมโยงแหล่งน้ำผิวดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในแผนดังกล่าวได้ครอบคลุมสถานพยาบาลนอกเขตการประปาที่ต้องมีพร้อมให้บริการคนไข้ด้วยแล้ว ซึ่งมีจำนวน 7 โครงการ วงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เนื่องจากโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล หลังจากเผชิญปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งที่กระทบต่อการเข้าถึงน้ำ

สำหรับคนไข้ น่าจะเป็นครั้งแรกที่การประปาของสถานพยาบาลได้รับการจัดลำดับอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่สุด

อ่านต่อหน้า 13

▶ ต่อจากหน้า 16

ชงครม.

2. งบประมาณตามแผนปกติ ที่ปรับแผนงบปกติปี 2563 ที่ใช้ไปพลางก่อนวงเงิน 2,950 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจาก 3 หน่วยงานคือ การประปานครหลวง (กปน.) ดำเนินการขุดบ่อบาดาล 4 โครงการ วงเงิน 32 ล้านบาท การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตโรงพยาบาลในเขต 31 จังหวัด เพื่อดำเนินการขุดบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำผิวดิน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หาแหล่งน้ำธรรมชาติ และดำเนินโครงการประปาหมู่บ้าน จำนวน 1,160 โครงการ วงเงิน 2,265 ล้านบาท

3. เร่งรัดออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 วงเงินประมาณ

6,030 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบกลางปี และงบประมาณปี 2563 ที่เกลี่ยงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้รวมงบประมาณปี 2563 ที่กำลังจะผ่านสภาและมีผลบังคับใช้ในเดือนก.พ.2563 วงเงิน 9,465 ล้านบาท ส่งผลให้งบประมาณในปี 2563 ที่เป็นงบเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการใน 1 ปีวงเงินรวม 15,495 ล้านบาท

สำหรับวงเงินงบประมาณปี 2563 ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องเร่งดำเนินการโครงการให้เสร็จภายใน 1 ปี วงเงิน 9,465 ล้านบาท แบ่งเป็น 1,434 โครงการ พื้นที่รับน้ำที่จะเพิ่มขึ้น 166,316 ไร่ ได้ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น 134 ล้านลบ.ม. ครอบคลุม 72,187 ครัวเรือน

นอกจากนี้ เสนอให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ซึ่งมีโครงสร้าง 3 ระดับ คือเมื่อมีความเสี่ยงที่รุนแรงมาก จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อการตัดสินใจสั่งการประสานการปฏิบัติด้านการจัดการน้ำ และความเสียหายรองลงมา ที่เป็นภาวะปัจจุบัน จะมีกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยจะหารือร่วมกันในวันที่ 10 ม.ค.นี้

“ปัญหาภัยแล้งจะมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 120 วันนี้ โดยเฉพาะเดือน เม.ย.- พ.ค. ที่จะอยู่ในภาวะแล้งจัด ดังนั้นงบกลางที่ได้มาต้องเตรียมไว้เพื่อชุดบ่อบาดาลบางจุดโดยทหารช่าง ส่วนงบประมาณปี 63 ซึ่งเป็นงบปกติ แต่อาจต้องขยับการใช้ให้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอกกลางปีหรือปลายปี ในการหาแหล่งน้ำ เนื่องจากปีนี้ฝนจะตกน้อยและมาช้า ปริมาณน้ำจะเข้าเกณฑ์ค่าปกติในช่วงเดือน ก.ค. ทำให้การบริหารจัดการน้ำต้องยืดระยะเวลาให้ยาวไปถึงเดือน มิ.ย.”

สำหรับการหารือแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ นั้น จะมีความรุนแรงในช่วงวันที่ 7-15 ม.ค.นี้ หลังจากนั้นจะแผ่ลง จึงต้องมีมาตรการรับมือโดยกรมชลประทานได้ปล่อยน้ำจากเขื่อน ภูมิพล และสิริกิติ์ รวม 16 ล้าน ลบ.ม. / วัน แต่ปริมาณน้ำมาถึง

เขื่อนชัยนาท เพียง 9 ล้าน ลบ.ม. / วัน เท่านั้น หรือ 50 % ที่เหลือสูญหายระหว่างทางทำให้ไม่เพียงพอที่จะใช้ผลักดันน้ำเค็มในช่วง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ได้

ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกรมชลประทานต้องปรับแผนการผันน้ำจากแม่กลองลงสู่เจ้าพระยามากขึ้น ผ่านคลองท่าสาทร-บางปลา คลองจรเข้สามพัน

ปรับแผนจากเดิมมีปริมาณน้ำไหล 35 ลบ.ม./วินาทีเป็น 50 ลบ.ม./ วินาที เพื่อลงสูบน้ำท่าจีน เข้าคลองพระยาบันลือ รวมทั้งต้องระบายน้ำจากคลองประปาจากเดิม 27ลบ.ม./วินาที เป็น 30 ลบ.ม./วินาที โดยมีน้ำจากคลองนวมลคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งต้องใช้กระสอบทรายกันคันให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรสูบน้ำไปใช้ โดยในส่วนของคลองประปาด้านหลังที่เชื่อมกับคลองบางกอกน้อย อาจจะต้องมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหรือใช้ระบบสูบน้ำเข้าช่วย

“ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ร่วมกันเพิ่มศักยภาพการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการดำเนินการได้เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ และจะต่อเนื่องไปในอีก 3-4 วันข้างหน้า ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีการวิเคราะห์พร้อมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว และยืนยันว่าน้ำที่ผันมาจากแม่น้ำแม่กลองยังคงอยู่ในปริมาณที่กำหนดไว้ คือ 500 ล้าน ลบ.ม. โดยขณะนี้ใช้ไปแล้วกว่า 200 ล้าน ลบ.ม. อีกทั้งในการประเมินล่าสุดยังพบว่าสามารถผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม.”

นอกจากนี้ กรมชลประทานจะพยายามปล่อยน้ำที่กักเก็บไว้ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เห็นต่อช่วงวันที่ 8-15 ม.ค. นี้ เป็นการควบคุมไม่ให้ลุ่มความเค็มไม่ให้ขึ้นสูงจนกระทบต่อความกร่อยของน้ำประปา แต่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำอยู่บ้าง การประสานครหลวงจะรับหน้าที่การตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะน้ำใน

แม่น้ำเจ้าพระยาที่จะนำไปใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อให้การใช้น้ำประปาไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน

ยันน้ำในเขื่อนลากยาวได้จนสิ้นแล้ง
ด้านนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ฤดูแล้งปีนี้มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างจำกัด และให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศ สนับสนุนพืชที่ใช้น้ำน้อยหรือเกษตรต่อเนื่องบางพื้นที่เท่านั้น

ยืนยันว่าน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่ง เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีรวมกันอยู่ทั้งหมด 40% จะเพียงพอใช้ได้ไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งเดือน พ.ค.นี้ ทั้งยังเผื่อฝนทิ้งช่วงอีก 3 เดือน จนกระทั่งถึงเดือนก.ค.นี้ **จับตาน้ำเค็มรุกพื้นที่แม่กลอง-ปทุม**

ขณะที่การตรวจวัดค่าความเค็มตอนนี้มีสถานีสูบน้ำดิบผลิตประปาสำแล จ.ปทุมธานี ยังคงมีความเค็มเกินค่ามาตรฐาน แต่จุดวัดความเค็มที่บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ยังปกติ

สำหรับเกษตรกร ได้ขอความร่วมมืองดทำนาปรังและรอให้ฝนตกรอบใหม่จึงจะเริ่มหว่านกล้าทำนาได้ซึ่งถ้าหากตัดสินใจทำในช่วงเวลานี้ จะไม่มีน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนต้องปล่อยยีนต้นตาย เนื่องจากได้จัดลำดับความสำคัญเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ที่ผ่านกรมชลประทาน มีการวางแผนเฝ้าระวังผลกระทบตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่เคยเกิดในช่วงปี 2558 โดยพื้นที่ภาคกลาง มีผลกระทบในจุดล่อแหลมแถวปทุมธานี สถานีสูบน้ำสำแล และลุ่มน้ำแม่กลอง ในปีนี้น้ำน้อยน้ำเค็มบางปีรุกมาในพื้นที่การเกษตร และเข้ามาทางพื้นที่ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และลุ่มน้ำท่าจีน จะมีปัญหาแถวปากคลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม ส่วนภาคตะวันออกเคยมีปัญหา อ.กบินทร์บุรี จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออก

เสี่ยงแล้งหนักนาน 6 เดือน
สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์จัดแถลงข่าวการรับมือปัญหาภัยแล้งในปี 2563 ว่ามีการสั่งการด่วนให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน้ำ หลังปัญหาภัยแล้งรอบนี้คาดว่าจะนาน 6 เดือน พร้อมแผนดูแลทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแผนรับมือภัยแล้ง หลังพบว่าไม่มีปริมาณน้ำเติมในแหล่งน้ำตั้งแต่เดือน พ.ย.2562 ทำให้คาดการณ์ว่าภาวะแล้งจะยาวนานไปจนถึงเดือน พ.ค.2563 หรือประมาณ 6 เดือน จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง 2562/63 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.62 - 30 เม.ย.63 มีน้ำจัดสรรให้ 17,699 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แบ่งเป็นอุปโภค-บริโภค 2,300 ล้าน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 7,006 ล้าน ลบ.ม. รวมถึงสำรองน้ำต้นฤดูฝนปี 2563 หรือช่วง พ.ค. - ก.ค.2563 รวม 10,540 ล้าน ลบ.ม. เกษตรฤดูแล้ง 7,874 ล้าน ลบ.ม.และอุตสาหกรรม 519 ล้านลบ.ม.

นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรรับทราบสถานการณ์น้ำต้นทุน แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะใน 22 จังหวัดในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่ไม่มีแผนการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ แต่จากการสำรวจพบว่า มีบางพื้นที่ได้ทำการ

ปลูกพืชนอกแผน 1,540,000 ไร่ ซึ่งบางส่วนมีการสำรองน้ำไว้บ้างแล้ว

“เราคาดการณ์ไว้แล้วว่าปีนี้หลังจากเดือน พ.ย.62 จะไม่มีฝนเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำ ก็มีมาตรการแจ้งเตือนพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่ไหนสามารถปลูกพืชใช้น้ำได้หรือไม่สามารถใช้น้ำได้มาก และมาตรการเสริมเรื่องการจ้างงานทดแทน การสร้างอาชีพใหม่ และส่วนที่ทำได้คือการลดต้นทุนไปเพิ่มคุณค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ยังระบุว่า ให้กรมชลประทานชุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 40,000 บ่อเพื่อกักเก็บน้ำบรรเทาความแห้งแล้ง รวมถึงยังมีแผนก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และแก้มลิงรวม 421 โครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานและเพิ่มการเก็บกักพร้อมเตรียมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืช ไร่ไม่และเพิ่มน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำด้วย

ขณะที่นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า ได้เตรียมวงเงิน 3,100 ล้านบาท เพื่อจ้างแรงงานทั่วทุกภาคไม่น้อยกว่า 41,000 คน ระยะเวลา 3-7 เดือน เกษตรกรจะได้ค่าจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-58,000 บาทต่อคน เพื่อชดเชยช่วงเกิดปัญหาภัยแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ โดยตั้งเป้าจะสร้างรายได้ภายใน 4 เดือน

เปิดศึกแย่ง'ส.ส.งูเห่า' แผนยื้อเก้าอี้ 'รัฐมนตรี'



ไทม์ไลน์การเมืองปีนี้ คึกคักตั้งแต่ต้นปีขุด เริ่มจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง หัวหุ้มทะเลวงฟันได้รับมอบหมายมาเป็นทรนเนอร์ ก้าว 4 รัฐมนตรี ที่จะโดนชักฟอก ได้แก่

“บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม “เสี้ยวกวง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี “เนติบริกร” วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ

การอภิปรายคงไม่ได้มีเรื่องใหม่ที่หวือหวาอะไร เนื้อหาชักฟอกน่าจะเป็นการหลอกค้ายุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มากกว่า จะเป็นเรื่องในยุคนั้น เพราะรัฐบาลเพิ่งจะบริหารประเทศ นับตั้งแต่วันถวายสัตย์ปฏิญาณตนมาได้แค่ 4-5 เดือน ยังไม่มีเรื่องคอขาดบาดตาย แต่ส่วนใหญ่ที่เป็นประเด็น ก็ไม่อยู่ในบัญชีดำของ ร.ต.อ.เฉลิม เลยสักคนเดียว

ประเมินแล้ว ไม่แคล้วเป็นเกม ลวง พราง ของจริงยังไม่เจอ คนที่ถูกปล่อยไม่ใช่เป้าหลัก แต่ถึงเวลาจะดูเดือดสมราคา ไปทะเลเจอลาม มาสกาเจอเฉลิมหรือไม่ ต้องรอดู

เพราะงวตนั้น ร.ต.อ.เฉลิม เป็นแค่กุนซือ ก็ไม่ได้เข้าสภามาอภิปรายเอง บรรดาแถวสองแถวสามในพรรคจะเข้าใจและทำให้มันดูเข้มข้นได้หรือไม่ ถือเป็นงานหลัก เพราะหลายเดือนที่ผ่านมา ถือว่าทำงานได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานฝ่ายค้าน

○○○○○

ดูแล้วศึกชักฟอกหนั้น เมื่อเนื้อหาไม่น่าจะมีอะไรชวนตื่นเต้น เราใจ นอกจากเรื่องเดิมๆ ที่เคยอภิปรายกันในสภาไปจนเก่าก่อนหนั้น การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในรัฐบาลนี้ คงเป็นแค่คึกหน้าลาย ประดิษฐ์วาทกรรม มาจิกกัดกันเท่านั้น รัฐบาลคงเอาตัวรอดได้

ซึ่งก่อนหน้าจะถึงศึกชักฟอก ก็มีการโหมโรง โดยเฉพาะกิจกรรม “วิ่งไล่ลุง” ที่แรกเริ่มเดิมทีตั้งใจจะเล่นใหญ่ แต่ไปๆ มาๆ คนจัดงานกังวลกระแสเริ่มจะตกลบเพราะเอากิจกรรมการกุศลไปยุ่งเกี่ยวการเมือง



ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

จึงมีการปรับแผนลดขนาดกิจกรรมไปวิ่งกันในพื้นที่จำกัดอย่างสวนสาธารณะแทนความเข้มข้นของงานจึงร่อยลงไปเยอะ เหลือแค่เป็นสัญลักษณ์ เหมือนกับแพลชมีอบ ลีลัน วุบบาบและดับลงไปในเวลาอันรวดเร็ว เหมือนเป็นงานเผาหัว ก่อนเริ่มศึกครั้งต่อไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในห้วงคาบเกี่ยวศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มีคดีการเมืองร้อนๆ คาบเกี่ยวกับความตายของพรรคการเมืองอย่าง “อนาคตใหม่” ในคดีเป็นปฏิปักษ์ ล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกกันว่า “คดีอัลลูมินาติ” ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 21 มกราคม

○○○○○

คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญ ปฏิเสธสืบพยาน และนัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีมติรับคำร้องคดีชานาทร ปลดปล่อยเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นให้ยุบพรรค วันที่ 21 มกราคมนี้ ชะตากรรมพรรคสีส้ม น่าจะยังไม่ขาด

เพราะว่ากันตามเนื้อผ้า แม้หลายคนในพรรคอนาคตใหม่จะถูกมองว่า มีความคิดไปไกลจริง แต่ก็ยังเป็นเพียงแนวคิด ไม่ใช่การกระทำ ดังนั้นจึงไม่น่ามีความผิด และคดีคงไม่ถึงการยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ โอกาสรอดคาบนี้ค่อนข้างมีสูง

“ของจริง” น่าจะเป็นคดีชานาทรปล่อยกู้พรรคอนาคตใหม่ 191 ล้านบาท ที่ทางกฎหมายเข้าข่ายให้ยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคได้ มากกว่า

คดีเงินกู้ 191 ล้านบาท น่าจะมีการไต่สวนพยานหลักฐานกันสักพัก เพราะเป็นคดีใหญ่ ที่มีข้อกฎหมายต้องถกเถียงมากมาย อีกทั้งข้อเท็จจริงมีความซับซ้อนซ้อนเงื่อนอยู่หลายปม ต้องขบให้แตกจึงจะวินิจฉัยได้ คดีนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร

ที่สำคัญ คดีนี้จะมีผลต่อการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 1 ด้วย เพราะหากพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค จะมีผลต่อกระดานการเมืองไทยค่อนข้างมาก ในฐานะพรรคอันดับ 3

○○○○○

หากลองนับขุมกำลังที่จะยังอยู่กับพรรคสีส้มแบรนดี้ใหม่ที่จะมีขึ้นหลังอนาคตใหม่โดนยุบจำนวนคาดว่าน่าจะอยู่ราวๆ 40 ชีวิต ส่วนที่เหลือจะถือโอกาสตามรอย 4 ส.ส.ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ตะเพิด ย้ายเข้าไปอยู่ฝ่ายรัฐบาล

ที่ต้องจับตาคือ ส.ส.อนาคตใหม่เหล่านี้ ที่สละเรือลำเดิมย้ายขึ้นฝั่งใหม่จะไปอยู่กับใครมากน้อยแค่ไหน เพราะมีผลต่อไควตารัฐมนตรี ซึ่งจะมีการจัดสรรแบ่งสัดส่วนกันใหม่

พรรคไหนได้งูเห่าไปมากที่สุด ย่อมมีโอกาสได้ไควตารัฐมนตรีเพิ่ม โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ มีหวังกระชากไควตารัฐมนตรีกลับมา เพราะมี ส.ส.เพิ่มมากขึ้น

แต่นั่นก็หมายความว่า จะต้องมีการร่วมรัฐบาลสูญเสียไควตารัฐมนตรีบางกระทรวงไป เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราส่วนการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี

พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย คือ สองพรรคการเมืองที่แกนนำรัฐบาลหวังจะลด

อำนาจต่อรองให้หน่อยลง เพราะควบคุมกระทรวงสำคัญเอาไว้มากมาย โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ ก่อนคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ของพรรคอนาคตใหม่ น่าจะเห็นความเคลื่อนไหวของการพยายาม ดึงตัว ส.ส.เหล่านี้มาเพิ่มหน้าตักให้ตัวเอง

อย่างข้อที่ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์ ลงทุนไปจับ "จารึก ศรีอ่อน" ส.ส.จันทบุรี ที่นามสกุลเดียวกันแต่ไม่ใช่ญาติให้ มาอยู่ค่ายสีฟ้า

ปกติไม่ค่อยเห็นพรรคประชาธิปัตย์ ทำอะไรโจ่งแจ้งแบบนี้ มันจึงสะท้อนให้เห็นว่า ปริมาณ ส.ส.ในมือของพรรคร่วมรัฐบาลมีความสำคัญขนาดไหน

จับตาได้เลยว่า ตั้งแต่ต้นปีจะมีข่าว ส.ส.สีส้ม เชื่อมโยงกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาล อย่าง ต่อเนื่องแน่ .

○○○○○



สยามรัฐผลิตไป

ดร.วิชัย พยัคฆ์โส

payackso@gmail.com

ความหวังของคนไทย กับปีหนู

เริ่มศักราชปีหนู พี่น้องชาวไทยมีความสุขกันถ้วนหน้า แม้ว่าจะถูกปีหมูดุสงัทำยปีเก่าช่วงวันอันตราย ที่มีมากกว่าทุกปี ทั้งๆ ที่รัฐบาลพยายามรณรงค์อย่างเข้มข้นก็ยังไม่วาย เสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนกันมากมาย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ประสบภัยพิบัติทุกคน

ปลายปีที่ผ่านมามีค่าเงินบาทแข็งค่าอยู่ระหว่าง 29.92-30 บาท ส่งผลให้มีผู้เสียประโยชน์กันถ้วนหน้า โดยเฉพาะการส่งออกที่เงินบาทต้องคาลงมาแตะ 30 บาทในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงแข็งค่าอยู่ต่อไป

อย่างไรก็ดีเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจต่างสมหวังไปตามๆ กัน โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันราคาพุ่งถึง 6 บาท/กก. นอกนั้นได้รับส่วนต่างกันถ้วนหน้า ทำให้เกษตรกรไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวกับการทำงานเพียง 4 เดือนของรัฐบาลชุดนี้ ถ้าเกษตรกรไม่ร่วมเดินขบวนด้วยการขับไล่นายกฯ คงไม่เกิดผล แม้จะมีโทรมาทำนายทายทักว่าปีหนูปีนี้รัฐบาลจะถูกกักตุนเลือดตกยางออกก็ตาม หวังว่ารัฐบาลลงตุ๋นกัดฟันฝ่าคลื่นลมและมรสุมต่างๆ ไปได้

โชคดียังมีงบประมาณ 3.2 ล้านล้าน มาช่วยได้ทันในไตรมาสที่ 2 คงจะพยุงเรือลำนี้ที่โคลงโคลงมาตลอดให้สามารถแล่นต่อไปได้อีกหลายอึดใจ แม้ว่างบลงทุนจะจัดไม่ทันในปีนี้ แต่ยังสามารถลงทุนเบื้องต้นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า งบประมาณปีนี้มาช่วยไว้ได้

ฟังข่าวแว่วว่ารัฐบาลจะแบ่งกลุ่มประชาชนออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเจือจุนกับเกษตรกร คนยากจน คนชรา SMEs และผู้ไร้แรงงานด้วยมาตรการที่กำลังจะคลอดออกมาเร็วๆ นี้ คงมีส่วนช่วยให้รัฐบาล



ได้คะแนนเสียงแน่นชิ้น แม้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรจะมีสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นมาจากไม่ปรี่มน้ำแล้ว ทำให้รัฐบาลเริ่มมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้น

เพียงแต่มีรัฐมนตรีบางกระทรวงยังไม่ค่อยมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันมากนัก เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และบางกระทรวงที่ยังไม่มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เห็นและจับต้องได้หากกระทรวงเหล่านี้เร่งคลอดนโยบายที่สามารถจับต้องได้ออกมาพร้อมๆ กัน คงทำให้ผลงานของรัฐบาลเข้าตาประชาชนได้มากขึ้น

โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการอาจจะพลิกฟื้นได้ยาก เพราะถูกสะสมปัญหาามาช้านาน ทำให้หลายๆ นโยบายเดินทางไปสู่ที่เดิมอีก กว่าจะถอยกลับมาได้คงยากแสนเข็ญแต่สิ่งที่น่าทำได้คือการเพิ่มคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิตของครูผู้สอนให้กระเตื้องขึ้น เพราะผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ยัง

เท่าเดิม ในขณะที่กระทรวง อว. เขาเดินหน้าพัฒนาคนมาช่วยชาติหากสำเร็จโอกาสของประเทศไทยเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงพอจะมองเห็นได้ แต่หากฐานรองรับไม่ได้พอคงยากอยู่ที่จะพัฒนา

หลายๆ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเองยังมีปัญหาแก้ได้ยาก เช่น ที่สำนักงานเลขาธิการสวัสดิการครูหรือครูสภาเดิม กับองค์การการค้าที่กำลังจะล่มหรือไม่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข นับวันจะไม่มีศักยภาพในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูไปทุกวัน เห็นทีจะต้องปรับปรุงเป็นการใหญ่ โดยเฉพาะผู้นำองค์กร หากยังเป็นข้าราชการมากำกับดูแล จะยิ่งทรุดลงเรื่อยๆ

ปีหนู 2563 หรือ 2020 น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของทุกกระทรวงที่จะเริ่มต้นนโยบายที่เป็นมาตรการในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกๆ ด้าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกกระทรวงประสบความสำเร็จกับแนวทางที่นักการเมืองจะช่วยกันผลักดันเพื่อคนไทยมีความสุขอีกปีหนึ่งครับ

คปป.หามาตรการช่วยนาเกลือ ดัดหลังนำเข้าราคาถูกท่วมตลาด

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) ครั้งที่ 1/2563 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการตอบโต้การท่วมตลาด และมาตรการป้องกันการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับสินค้าเกลือทะเล ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมศุลกากร เร่งร่วมกันกำหนดมาตรการในการให้การช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือของไทย เนื่องจากปรากฏตัวเลขว่าได้มีการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศราคา

ถูกเข้ามาเป็นจำนวนมากในลักษณะของการท่วมตลาด ส่งผลให้ราคาเกลือภายในประเทศตกต่ำลงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา

“ให้นำความเห็นเรื่องการกำหนดมาตรการด้านศุลกากรที่มีการกำหนดพิกัดเรื่องภาษีนำเข้าเกลือทะเลเพื่อการบริโภคและเกลือทะเลเพื่อนำไปใช้ในกิจการอื่น ที่มีความแตกต่างชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องอัตราภาษีหรือการนำมาตรการในเรื่องของการป้องกันการนำเข้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่เรียกว่า เซฟการ์ด รวมทั้งมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นำเสนอกลับมาที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องโดยเร็วที่สุดต่อไป” นายจรินทร์กล่าว

จอด
ป้าย **ประชาชน**

พลังรัฐ เสกราคายาง

แม่จะก้าวเข้าสู่ปี 2563 แล้ว แต่ปัญหาราคายางตกต่ำ ยังคงเป็นเงาตามติดรัฐบาลตลอดเวลาให้ชาวผู้มีมือให้เป็นรูปธรรม

เพราะตั้งแต่เปิดปี ข่าวยางพาราก็ไม่สู้ดีซะแล้ว โดยราคายางพารามีการปรับตัวต่ำลงเกือบแตะ 30 บาทต่อกิโลกรัม แต่ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี้แจงว่า เป็นแค่ผลจากการหยุดส่งออกเออร์ในช่วงเทศกาลเท่านั้น และเชื่อว่าราคาจะกลับมาฟื้นตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน

แต่จากเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นต่อสถานการณ์ราคายางพาราในประเทศเป็นอย่างมาก โดยชาวสวนยาง และภาคเอกชน มีความกังวลว่าราคายางจะกลับมาอยู่ที่ 100 บาท ต่อ 3 กิโลกรัมหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นคงต้องออกมาเรียกร้องอีกเป็นแน่!!

ด้านรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรยังเดินหน้าอยู่ทุกโครงการไม่ว่าแม้แต่โครงการหมอนยางพาราประชารัฐเบื้องต้นดูเหมือนข้าราชการในกระทรวง จะยังไม่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการ

โดยเฉพาะ 4 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ดูเหมือนจะถูกจับจ้องจากทุกสายตาดังการทำงานที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากที่สุด

แต่ **เฉลิมชัย ศรีอ่อน** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ก็ยังยืนยันว่า โครงการหมอนยางฯ ยังเดินหน้าต่อไป แต่ในเรื่องของรายละเอียดบางข้อขอให้มีความชัดเจนก่อนจึงจะออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบ

รายงานข่าวระบุว่า **จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์** รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เรียกหน่วยงานภาครัฐร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการการใช้ยางภายในประเทศ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาราคายางต่อไป วันที่ 13 มกราคมนี้

ต้องติดตามกันต่อไปว่าการรวมพลังภาครัฐในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนกลับมามั่นใจในนโยบายของภาครัฐ และสามารถผลักดันราคายางให้โตแตะ 60 บาทต่อกิโลกรัม อย่างที่ภาครัฐตั้งใจไว้หรือไม่

ตามลุ้นกันต่อไป...

ภาคพร บุญมี

กรมปศุสัตว์จับมือจ.สระบุรี-เอกชนจัดงานวันแพะแห่งชาติ..ส่งเสริมเกษตรกร

“แพะ” เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอันมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางส่วนยังต้องนำเข้าจากเมียนมา หลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรให้หันมาเลี้ยงแพะ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ กรมปศุสัตว์จึงได้จัดงาน “วันแพะแห่งชาติ” ขึ้นต่อเนื่องมา 16 ปี

สำหรับปีที่ 17 จะมีขึ้นใน จ.สระบุรี โดย นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสมภพ สมิตะสิริ รอง ผวจ.สระบุรี เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวัน “แพะแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 ประจำปี 63 ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. มี นายพลววรรณ เทียนชัยมงคล นอภ.มวกเหล็ก

นายวิรัชศักดิ์ เนตรเกื้อกุล ประธานเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย นางสุวิรินทร์ วงศกร นายกสมาคมการท่องเที่ยว จ.สระบุรี นายบัญชา เหล่าอุดมกุล เจ้าของไร่เขาบัวทอง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อ.มวกเหล็ก ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

นายสรวิศเปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงแพะ จึงได้ให้การสนับสนุนการเลี้ยงแพะอย่างต่อเนื่อง จากสถิติเมื่อปี 2550 มีแพะที่เลี้ยงรวม 444,774 ตัว เกษตรกร 38,653 ครัวเรือน ปัจจุบันจากการสำรวจล่าสุดพบว่า มีแพะรวม 832,533 ตัว เกษตรกร 65,850 ครัวเรือน ระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณแพะเพิ่มขึ้น 387,759 ตัว มีเกษตรกรเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น 27,197 ราย ซึ่งกรมปศุสัตว์มีแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ โดยการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ 501 กลุ่ม ชุมรมแพะ



ระดับจังหวัด 64 ชุมรม เครือข่ายระดับเขต 9 เขต

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลุ่มจังหวัดฯ กรมปศุสัตว์ได้มีการปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรที่ผลผลิตประสบปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ การทำนา ทำสวน ให้ปรับเปลี่ยนหันมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพมากขึ้น จากการประมาณการพบว่าจำนวนแพะที่บริโภคในประเทศ ประมาณปีละ 377,000 ตัว ส่งออกแพะไปตลาดมาเลเซีย/ลาว/เวียดนาม รวมกว่า 144,000 ตัว นอกจากนี้ มีการนำเข้าแพะจากเมียนมา 39,231 ตัว/ปี สรุปภาพรวมการผลิตแพะในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเลี้ยงแพะ ได้มีการพัฒนาทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป การตลาด ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายอย่างเป็นทางการในรูปแบบสมาคมสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กรมปศุสัตว์ จึงจัดงาน “แพะแห่งชาติ” เป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ได้รับร่วม



กับ จ.สระบุรี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง)

โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดแพะ ประเภทแกรนด์แชมเปียน แพะเนื้อ/แพะนม (เพศผู้และเพศเมีย)

นายสมภพ กล่าวว่า นอกจากการประกวดแพะ ซึ่งถ้วยพระราชทานแล้ว คณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้าน

วิชาการ นิทรรศการข้อมูล เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะที่กรมปศุสัตว์จัดไว้ต้อนรับผู้มาเที่ยวชมงาน ขณะเดียวกัน ทางไร่เขาบัวทองยังมีกิจกรรมสนับสนุนการอื่น ๆ อีกมากมายหลายกิจกรรม อาทิ การประกวด “ธิดาบัวทอง” นำชมศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียงฯ บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ โดยแบ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์ การทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ จัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไว้รองรับนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีสมาคมการท่องเที่ยว จ.สระบุรี คอยอำนวยความสะดวก แนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร รีสอร์ทที่พักเพิ่มเติมแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานอีกด้วย.

วิรัตน์ เดชวรภากรณ์

● 'รมช.อธิรัฐ' มอบเงินช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่หอประชุมอำเภอเมืองยาง จ.นครราชสีมา นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมจำนวน 300 ราย ทั้งนี้ จ.นครราชสีมาเกิดภาวะฝนแล้ง ทำให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลการเกษตร 3,326 ราย จำนวน 15,505 ไร่ ได้รับความเสียหายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร เป็นวงเงินทั้งสิ้น 17,259,651 บาท โดยโอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไปยังบัญชีของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ



ภัยแล้งรอบนี้หนัก

ว่ากันตามจริงในภูมิภาคบ้านเราเผชิญกับภัยแล้งฟ้าฝนไม่มาตามฤดูกาลเป็นเหตุการณณ์เกิดอยู่บ่อยๆ ตามรายงานกรมอุตุฯปีนี้หนักหนาสาหัสความรุนแรงใกล้เคียงหรือแย่กว่าปี 2542

ครับ ภัยแล้งนี้ได้เป็นปรากฏการณ์ฉับพลันหากเดือนล่องหน้า กรณีปี 42 ก็มีสัญญาณบ่งบอกมาตั้งแต่ปี 40-41 ครั้งนั้นก็เช่นกัน จำได้ไหม? แม้บางจังหวัดน้ำท่วมใหญ่กลับมีหลายจังหวัดฝนไม่ตกเลย ผมได้ข่าวภาครัฐเตรียมจัดตั้งวอร์รูมรับมือภัยแล้งเมื่อกลางปีที่แล้วก่อนตั้งจริงต้นปีนี้นายกฯบัญชาการเอง

ที่ผ่านมาทั้งนายกฯและรัฐมนตรีก็พูดด้วยความกังวลหลายครั้ง แต่ไม่ทราบชัดพวกท่านคืบหน้าเพียงไรในการกิจดูแลประชาชน

เพียงเปิดตัวภัยแล้งก็ไม่ธรรมดา น้ำประปามีรสเค็มจนต้องประกาศเตือน เค็มจากการที่น้ำต้นทุนในแม่น้ำเจ้าพระยาน้อยทำให้น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งการประปาที่รู้ล่วงหน้าแต่เอาไม่อยู่คนในเมืองโดนเป็นด่านแรกน้ำกินน้ำใช้

เทียบไม่ได้เลยกับผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาซึ่งต้องการปริมาณน้ำสูงในการทำนา ค่าเดือนงคนาปริงมาทันที

จากนั้นคำแนะนำก็ตามมาเป็นกระบวนงโดยเฉพาะจากรัฐมนตรีสั่งกักตักกระทรวงเกษตรฯ เป็นต้นว่า ให้อุปโภคพืชที่ใช้น้ำน้อย ท่านนายกฯเองไอดียกระตุคชวนชาวบ้านขุดดินแลคน้ำ แนะนำปลูกพืชพลังงานประมาณว่าจะมีการผลักดันสร้างโรง

ไฟฟ้าขนาดเล็กในชุมชนรองรับ

อันนี้ไม่แนใจนัก หากชาวบ้านเชื่อท่านหันมาปลูกอ้อยมัน ข้าวโพด หรือหญ้าเนเปียร์ แล้วโรงไฟฟ้าไม่มาหรือมาไม่ทันจะไม่เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนหรือ?

คำแนะนำยอดนิยมได้แก่อาชีพเสริม แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร หรือเปลี่ยนอาชีพชั่วคราวไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เรียนว่าชวานาต่างทราบดีเพราะมีประสบการณ์เอาตัวรอดมานาน ความรู้ของพวกเขอาจไม่เท่ารัฐมนตรีแต่ในส่วนที่เขารู้มาตลอดชีวิตผมว่าฉลาดกว่ารัฐมนตรี

แทนมอบแต่คำแนะนำขอเป็นการสนับสนุนดีกว่า กรณีแปรรูปอาหารรัฐก็ช่วยจัดหาตลาดรองรับทำแล้วมีคนซื้อ จัดหาถูกเปิดถูกใจให้รวมทั้งแจกจ่ายพันธุ์พืชที่ใช้น้ำน้อย

ความหมายคือเมื่อแล้วคำพูดคำแนะนำ ที่ต้องการคือความช่วยเหลือจับต้องได้และทันการณ์

ปีที่แล้วฝนสะสมน้อยขณะที่ฝนใหม่มาช้ากว่าปกติปัญหาขาดน้ำหนักแน่น น้ำในเขื่อนหลักทุกกาศยกเว้นทางใต้เข้าสู่วิกฤติทางเหนือเขื่อนแม่กวงเหลือน้ำ 29% ทางอีสานเขื่อนลำพระเพลิงเหลือ 14% เขื่อนอุบลรัตน์ 20% ภาคกลางเขื่อนป่าสักฯ 23% ตะวันออกเขื่อนคลองสียัด 26%

ฝากความหวังไว้กับน้ำบาดาลซึ่งบ้านเรามีสำรองได้ดินมากกว่าที่นำมาใช้จริง อะไรก็ตาม ประหยัดการใช้น้ำจำเป็นสูงสุดทั้งในเมืองนอกเมือง ในไร่ในนาในสวน

ปิดท้ายก็อีกเรื่องต้องระมัดระวังมันมากกับภัยแล้งนั่นคือไฟฟ้า เห็นฤทธิ์เดชพระเพลิงเผาผลาญป่าฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียเียน่ากลัวมาก ต้องไม่ให้เกิดที่นี่.

แมงมอ
mangmoa49@gmail.com